




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัน/เดือน/ปี : ๓ กันยายน ๒๕๖๗ หัวข้อ MOIT ๒๒ หน่วยงานมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 1) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้ เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๔ ผ่านระบบ GoogleForms ๒) มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทาง เพศในการทำงานของหน่วยงาน Link ภายนอก: www.chaianyaidhs.com หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายไตรรงค์ คงดี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสมวงศ์ แก้วเกตุ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายไตรรงค์ คงดี) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ถนนภักดีฤทธิ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๐๖๓๓ (๑)/ พิเศษ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

ตามที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายไตรรงค์ คงดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายสมวงศ์ แก้วเกต)

สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่